

3. นายชุมพล อักษรศักดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 03-3-08-0803-001 ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษาทั้ง การศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานโรงเรียนการศึกษาปฐมวัย งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ปัจจุบันนี้ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่ งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลกำกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน และระดับประถมศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพ พัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชนแห่งชาติศูนย์เยาวชน และสภาเยาวชนกิจกรรมเด็ก และเยาวชนพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบริการด้านวิชาการและอื่นๆประสานงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมกิจการ โรงเรียน ประสานกิจกรรมโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอาหารกลางวันอาหารเสริม (นม)ส่งเสริม วัสดุ สื่อการเรียน และอุปกรณ์กีฬาส่งเสริมทุนการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจการศาสนาส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยชอบ ด้วยกฎหมาย

4. นางใบงาม โนน้อย ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 ประเภท สายงานการสอน เลขที่ตำแหน่ง 46-2-0130 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนา เด็กปฐมวัย ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะผ่านการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยชอบด้วยกฎหมาย

5. นางสาวรุจิรา บุขดี ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 ประเภท สายงานการสอน เลขที่ตำแหน่ง 46-2-0131 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนา เด็กปฐมวัย ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะผ่านการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยชอบด้วยกฎหมาย

6. นางทิพยา วิชานา ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 ประเภท สายงานการสอน เลขที่ตำแหน่ง 46-2-0503 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนา เด็กปฐมวัย ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะผ่านการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยชอบด้วยกฎหมาย